

ชื่อเรื่อง	การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย	ว่าที่ร้อยตรีสุนทร เตียววัฒนะกุล
ปีที่วิจัย	2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 3) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ และ 5) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประชากรในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่าไม่แตกต่างกัน

4. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คือด้านหลักความโปร่งใส คือทุกฝ่าย/ทุกงาน ควรมีการตรวจสอบได้ ด้านหลักความรับผิดชอบ งานที่รับผิดชอบควรมีความสำคัญ/ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ด้านหลักนิติธรรม ควรให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด/ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านหลักความคุ้มค่า ทุกโครงการ/กิจกรรม ควรมีความคุ้มค่า/มีประโยชน์ ด้านหลักคุณธรรม ควรมีความยุติธรรมกับทุกคน/ทุกโครงการ/กิจกรรม ด้านหลักความมีส่วนร่วม ทุกคนควรมีส่วนร่วมกับทุกโครงการ/กิจกรรม